



## 'ผอ.วช.' คนใหม่

**ท**หลังจาก น.ส.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ วช.มาระยะหนึ่ง ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ม.ค. มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ เสนอแต่งตั้ง น.ส.วิภารัตน์ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ประเภทบริหาร ระดับสูง) ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

ทั้งนี้ น.ส.วิภารัตน์ ถือว่ามีต้นทุนการทำงานและบริหารงานในภารกิจของ วช.ที่หลากหลาย ด้วยทำงานใน วช.มายาวนาน ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เมื่อ พ.ย.47 - ธ.ค.48 เป็นหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัยวิชาการ ธ.ค.48 - ธ.ค.51 เป็นหัวหน้าส่วนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัยวิชาการ ธ.ค.51 - ธ.ค.54 เป็นผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารวิชาการ ม.ค. 55 - ธ.ค.56

ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้ การวิจัยกองประเมินผล และจัดการความรู้การวิจัยอำนวยการ ระดับต้น ม.ค.57 - ก.ย. 57 ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัยอำนวยการระดับสูง ต.ค.57 กระทั่งปัจจุบันเป็นรองผู้อำนวยการ วช.



น.ส.วิภารัตน์ ดิอ่อง

การทำงานที่ผ่านมา มีผลสำเร็จของงานที่สร้างชื่อเสียงของ วช.ให้เป็นที่รู้จักและการยอมรับในการเป็นองค์กรกลางแก่องค์กรในระบบวิจัย มีผลงานการวางระบบการนำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์สู่ผู้ใช้ประโยชน์ในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ ทั้งยังได้ทำหน้าที่ตัวแทนองค์กรเพื่อเจรจาในระดับเวทีของหน่วยงานและเวทีระดับประเทศ โดยสามารถให้ข้อคิดเห็นในเชิงประมวลผลวิเคราะห์เนื้อหา นำสู่ข้อสรุปในการบริหารและดำเนินงาน และยังเป็นผู้วางระบบบริหารเครือข่ายการวิจัยของประเทศไทยให้ตอบรับความต้องการของพื้นที่ด้วย

นอกจากนี้ น.ส.วิภารัตน์ ยังผ่านหลักสูตรการอบรมสำคัญๆ เช่น หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรเสริมหลักสูตรนักรับราชการระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2557 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจ สาธารณะสำหรับนักรับราชการระดับสูง รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า เป็นต้น

สำหรับด้านการศึกษา จบปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาเอก ปรัชญาดุสิตบัณฑิต (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล.